

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2020

**NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TẬP SỰ**

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-SNV ngày 27/11/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức, ngày 02/12/2019, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 252/QĐ-STP về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Đào Tiến Lâm kể từ ngày 01/12/2019.

Qua thời gian 01 năm tập sự (từ ngày 01/12/2019 đến ngày 01/12/2020), Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá, nhận xét đối với ông Đào Tiến Lâm công chức tập sự tại Sở Tư pháp như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Về phẩm chất chính trị: Lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định nơi cư trú; không ngừng học tập để nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức, lối sống: Có lối sống lành mạnh, giản dị, tích cực; xử lý công việc được giao trên tinh thần đúng pháp luật, không quan liêu, tham nhũng. Tích cực trong các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên và Công đoàn.

3. Về năng lực chuyên môn: Đáp ứng yêu cầu công việc được giao; Tích cực học hỏi kinh nghiệm và không ngừng tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghề nghiệp để nâng cao năng lực làm việc của bản thân. Chấp hành tốt ý kiến chỉ đạo của cấp trên, có mối quan hệ phối hợp tốt với các đồng nghiệp cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình trong công tác.

4. Kỷ luật lao động: Thực hiện nghiêm túc Luật Lao động hiện hành, Luật Cán bộ, công chức và nội quy, quy chế của cơ quan về tác phong, giờ giấc làm việc.

II. HẠN CHẾ

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, ông Đào Tiến Lâm đã cứu năm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đang công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do mới được tuyển dụng và tiếp nhận công tác nên ông Đào Tiến Lâm chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đôi lúc còn lúng túng trong công tác tham mưu. Trong thời gian tới, đề nghị ông Đào Tiến Lâm tiếp tục cố gắng, trao dồi nghiên cứu các quy định pháp luật, không ngừng học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là nhận xét, đánh giá đối với ông Đào Tiến Lâm trong thời gian thực hiện chế độ tập sự tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai./.

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Xuân Đào